



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2564

เรื่อง

1. ผักผลไม้เงินทะเลลักเข้าไทย เหตุเปลี่ยนเส้นทางขนส่ง
2. สร้างเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการเกษตร
3. 'มนัญญา' ชมศูนย์เรียนรู้เกษตรฯระนอง
4. สอนเกษตรกรการผลิตปุ๋ยน้ำหมัก
5. ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ชูโรงยกระดับเมล็ดพันธุ์ข้าว
6. ภาพข่าว: ยกระดับ
7. ยอดส่งออกพุ่ง24.7%11เดือนทำเงิน7.73ล้านล้าน
8. สินค้าเกษตรขยับขึ้นทันตา!
9. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
10. 'ตลาดนัดเกษตรกร'เมืองกล้วยไข่
11. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรีต้นแบบเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
12. โวสินค้าเกษตรราคาดียกแผง

สื่อ

- กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
แนวหน้า
เดลินิวส์
สยามรัฐ
แนวหน้า
แนวหน้า
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์
เดลินิวส์
สยามรัฐ
เดลินิวส์



ผักผลไม้จีนทะลักเข้าไทย
เหตุเปลี่ยนเส้นทางขนส่ง
> 5

ผักผลไม้จีนทะลักเข้าไทย เหตุเปลี่ยนเส้นทางขนส่ง

ศักดิ์สยาม ดัน ครม.ปี 65
ถกไฮสปีดจีนเฟส 2

กรุงเทพธุรกิจ ● “เกษตรฯ” มั่นใจ ผักผลไม้จีนยังไม่ทะลักเข้าไทยผ่านเส้นทางรถไฟคุนหมิง-เวียงจันทน์ ระบุแค่เปลี่ยนเส้นทางจาก R3A “ศักดิ์สยาม” ดันรถไฟไทยจีนระยะ 2 ช่วงโคราช-หนองคาย เสนอ ครม.ปี 65

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า หลังจากทีรถไฟจีน-ลาว เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา ในขณะที่ยืนยันว่าไม่ได้มีสินค้าทะลักเข้ามาในไทยแต่อย่างใด และยังไม่มีการประกอบการมาติดต่อขอนำเข้าสินค้าเกษตรจำนวนมากผิดปกติ

โดยจากรายงานมีเพียงทางจีนได้ทดลองขนส่งผักมาไทยจำนวน 33 ตู้ เป็นผักเมืองหนาว รวมปริมาณ 600 ตัน มูลค่า 8.026 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเส้นทางขนส่งจากรถบนเส้นทาง R3A มาเป็นรถไฟ เนื่องจากการจราจรด่านไม้ฮ่านของจีนแออัดมาก จึงเป็นเพียงการเปลี่ยนเส้นทางขนส่งสินค้าเท่านั้น สำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปจีนผ่านด่านรถไฟไม้ฮ่านยังไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการตรวจรับสถานที่ควบคุมตรวจสอบเฉพาะสำหรับสินค้านำเข้า โดยคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ในเดือน เม.ย. 2565

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายทาน จ้อเจียง

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มิอำนาจเต็มประจำประเทศไทย พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน

อย่างไรก็ดี มีการหารือถึงความร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งรัฐบาลไทยยืนยันนโยบายพัฒนาเส้นทางขนส่งระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการความร่วมมือรถไฟไทย-จีน ที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญและเร่งผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟจีน-ลาว ที่ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สองฝ่ายได้หารือถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน โดยการดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2569 และมีแผนงานที่จะก่อสร้างระยะที่ 2 (ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) ระยะทาง 356 กิโลเมตร ขณะนี้ออกแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีได้ในปี 2565 เปิดให้บริการได้ในปี 2571

รวมถึงจะมีการผลักดันรถไฟไทย-จีนระยะที่ 2 ช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์

ระยะทาง 16 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีน ในอนาคต โดยที่ผ่านมามีการหารือสามฝ่ายระหว่างไทย-ลาว-จีน ระดับอธิบดีเพื่อหารือในประเด็นแนวทางการเชื่อมโยงโครงการรถไฟไทย-จีน กับโครงการรถไฟลาว-จีน เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาการขนส่งทางรางที่ยั่งยืน และผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคอาเซียน

นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า การหารือครั้งนี้กระทรวงฯ ได้รายงานข้อมูลโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นนโยบายผลักดันเร่งด่วนในโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกับระบบราง (MR-Map) และโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย หรือแลนด์บริดจ์ (Land Bridge) เพื่อเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและระหว่างภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนระหว่างภูมิภาคอย่างยั่งยืน

โดยภายในการหารือครั้งนี้ ตนได้เชิญชวนฝ่ายจีนพิจารณาการเข้าร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานตามโครงการ MR-Map และ Land Bridge ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย และพบว่าทางฝ่ายจีนแสดงความสนใจร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว พร้อมยืนยันว่ามีนักลงทุนจีนที่สนใจร่วมลงทุนในโครงการต่างๆ ของไทยที่รัฐบาลจะประกาศออกมาอย่างต่อเนื่อง



หารือ : นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ ประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมแนะนำตัวในโอกาส เข้ารับหน้าที่เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม วานนี้ (20 ธ.ค.)

สร้างเกษตรกรผู้ประกอบธุรกิจเกษตร



น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการติดตามประเมินผลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการสำคัญภายใต้แผน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 64 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสม และยกระดับการผลิตสินค้าคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดย

กลุ่มแปลงใหญ่ เสนอโครงการและแผนการใช้งบประมาณเพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร ปัจจัยการผลิตตามความต้องการของกลุ่ม จำนวน 3,379 แปลง ดำเนินการใน 70 จังหวัด งบประมาณ 9,355.73 ล้านบาท

ทั้งนี้ สศก. โดยศูนย์ประเมินผล และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ร่วมกันติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มแปลงใหญ่ทั้ง 3,379 แปลง ได้รับงบประมาณ

เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร และปัจจัยการผลิตครบทั้ง 3,379 แปลง โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่จำนวน 3,121 แปลง ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว รวมงบประมาณเบิกจ่าย 8,182.10 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จัดซื้อเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตร อาทิ รถแบ็กโฮชุดดินรกรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ผาน เครื่องอัด

ฟาง เครื่องผสมปุ๋ย ก่อสร้างโรงเรือน สร้างระบบน้ำ รถบรรทุกขนส่งสินค้า และขณะนี้องค์กรแปลงใหญ่ อยู่ระหว่างการส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตร ปัจจัยการผลิต โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และอื่น ๆ ตามแผนการดำเนินโครงการ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม สร้างมูลค่าเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

ตัวอย่างผลสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ เห็นได้ชัดจากกลุ่มแปลงใหญ่เห็ดโคนแก้ว ตำบลหนองพันทา อำเภอไช้พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยทางกลุ่มฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3 ล้านบาท เมื่อเดือนมีนาคม 2564 และได้รับงบประมาณในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อก่อสร้างโรงเรือนระบบ EVAP โรงคัดแยกเห็ด ตู้แช่เย็น เครื่องอัดก้อน

เห็ด รถบรรทุกขนาดเล็กสำหรับขนส่ง และวัสดุอื่น ๆ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในเดือนตุลาคม 2564 สามารถต่อยอดเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรในชุมชนควบคุมคุณภาพ และปริมาณการผลิตได้ตามที่ตลาดต้องการมีภาระขนส่งไปถึงมือผู้บริโภคได้ในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับด้านค่าใช้จ่ายพบว่า เมื่อเริ่มใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ทางกลุ่มฯ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 45,000 บาท/โรงเรือน/ปี (ขนาดบรรจุ 4,000 ก้อน) ด้านการผลิตและรายได้ ปัจจุบันทางกลุ่มมีโรงเรือนทั้งหมด 7 โรงเรือน ซึ่งใน 1 รอบการผลิต สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดนางฟ้า เห็ดโคนน้อย ได้ทุกวันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ผลผลิตเฉลี่ย 3,000

กิโกรัม/ โรงเรือน/ปี ราคาจำหน่ายเฉลี่ย 50 บาท/กิโกรัม ส่งผลให้ทางกลุ่มฯ มีรายได้ หลังหักค่าใช้จ่ายรวมกว่า 735,000 บาท/ปี ด้านการตลาด กลุ่มได้รับการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องจากพ่อค้าในตลาดจังหวัดบึงกาฬ ในอำเภอโซ่พิสัย ตลาดปากคาด และในจังหวัดอุดรธานี ตลาดเมืองทองอุดรธานี เป็นการต่อ ยอดการขยายตลาดได้อย่างยั่งยืน.

'มัญญา'ชมศูนย์เรียนรู้เกษตรระนอง

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตร และสหกรณ์ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านห้วยปลิง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผวจ.ระนอง และคณะ ต้อนรับ ว่าให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เน้นการมีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน ถ่ายทอดความรู้ เกษตรกร บริการข้อมูลข่าวสาร สนอง ความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้

น.ส.มัญญา กล่าวต่อว่า การดำเนินการยังส่งเสริมให้เกษตรกรลด ละ เลิกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อความปลอดภัยแก่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ยกกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวบรวมจัดเก็บ แปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร และแหล่งเงินทุนจัดหาตลาดโดยจัดทำโครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดกับภาคเอกชน เพื่อกระจายผลผลิต

จากนั้น รมช.เกษตรฯ ได้เยี่ยม

บูธแสดงผลผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์ กลุ่มอาชีพในสังกัด พร้อมทั้งพบปะผู้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ใน ศพก.

ทั้งนี้ ใน จ.ระนอง มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 14 ราย ที่ผ่านมา สำนักงานสหกรณ์ จ.ระนอง ได้จัดการประชุมชี้แจง และจัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน โครงการสร้างเครือข่ายลูกหลาน

เกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพทางการเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

สอนเกษตรกร การผลิตปุ๋ยน้ำหมัก

นายสัญญา ทองสีคำ นักวิชาการ
เกษตรชำนาญการ กรมหม่อนไหม เปิด
เผยว่า ได้ลงพื้นที่ พร้อมเจ้าหน้าที่
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
น่าน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตปุ๋ยน้ำหมักจากมูลไหม
ตามโครงการถ่ายทอดงานวิจัย
สู่การพัฒนางานส่งเสริมหม่อน
ไหมแก่เกษตรกรบ้านสันเขาคุ
ด.โชนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย



พันในแปลง
หม่อน ช่วยเพิ่มผล
ผลิตใบหม่อนได้
เป็นอย่างดี

เกษตรกรที่
สนใจขอรับการถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตปุ๋ยน้ำหมักจาก
มูลไหม สามารถ
ติดต่อสอบถามเพื่อ

จำนวน 15 ราย โดย
มีครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านสันเขาคุ
มาศึกษาดูงานเพื่อ
นำไปผลิตและนำไป
ใช้ในแปลงหม่อน
และแปลงพืชผักใน
โรงเรียนต่อไป



การผลิตปุ๋ย

น้ำหมักจากมูลไหม เป็นการนำมูลไหม ขอคำแนะนำได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พิเศษเหลือทิ้งจากการเลี้ยงไหมของเกษตรกร พระเกียรติฯ น่าน โทรศัพท์ 0- 5471-9484
ซึ่งมีปริมาณไนโตรเจนสูง เหมาะสำหรับทำ หรือศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่ว
มาผลิตเป็นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ฉีด ประเทศ.



ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ชูโรงยกระดับเมล็ดพันธุ์ข้าว

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ “นาแปลงใหญ่” มาตั้งแต่ปี 59 มาจนถึงปัจจุบัน ได้มีการสุ่มเก็บข้อมูลจากเกษตรกรร้อยละ 20 ของแต่ละกลุ่ม จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 53,300 คน โดยเกษตรกรนาแปลงใหญ่ในภาคกลางสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ได้มากที่สุดกรมการข้าวจึงได้ให้ความสำคัญโดยมีการพัฒนาและยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการใช้บทบาทการวิจัยข้าวเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพมากที่สุด

นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เปิดเผยว่าศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีมีพื้นที่การดูแลด้านนโยบายและเขตการเพาะปลูกข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าว 2 จังหวัด คือ ปทุมธานี และสมุทรปราการและงานวิจัยข้าวในพื้นที่เขตภาคกลางทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยการค้นคว้า วิจัย เรื่องข้าวแบบสหสาขาวิชาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวจากทั่วประเทศบนพื้นที่การทดลองและวิจัยข้าวของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีกว่า 1,000 ไร่ ซึ่งทางศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจะมีการทดลองและวิจัยข้าวเพื่อให้ได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่ตรงต่อความต้องการของตลาดสามารถต้านทานโรคและแมลง รสชาติอร่อยและให้ผลผลิตสูงอาชีพข้าวพันธุ์กช 81 ซึ่งปัจจุบันได้มีการเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและต่างประเทศอาทิประเทศออสเตรเลียโดยจะมีกระบวนการเป็นไปตามมาตรฐานสากลภายในห้องปฏิบัติการ

นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานียังได้มีงานวิจัยทางด้านการจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปลูกข้าว เช่น เทคโนโลยีการปลูกข้าวใช้น้ำน้อยแบบเปียกสลับแห้ง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทางนักวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ได้ดำเนินการวิจัยจนประสบผลสำเร็จ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 21 ธันวาคม 2564

ปีที่: 42 ฉบับที่: 14846

Col.Inch: 13.04 Ad Value: 11,736

ภาพข่าว: ยกระดับ

หน้า: 8(บน)

PRValue (x3): 35,208

คลิป: ชาว-ดำ



ยกระดับ : นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในงานเสวนา NFI Talk ครั้งที่ 1 เรื่องยกระดับสถาบันอาหาร ทบทวนสถานการณ์ที่ทำทลายในอนาคต เพื่อช่วยผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตร

6 โลกธุรกิจ



ยอดส่งออกพุ่ง 24.7%

11 เดือนทำเงิน 7.73 ล้านล้าน

ยอดส่งออกพุ่ง 24.7% 11 เดือนทำเงิน 7.73 ล้านล้าน

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ตัวเลขการส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2564 มีมูลค่า 23,647.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 24.7% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 นับตั้งแต่มีนาคม 2564 คิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 783,425 ล้านบาท การนำเข้ามีมูลค่า 22,629.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 20.5% เกินดุลการค้ามูลค่า 1,018.7 ล้านเหรียญสหรัฐ และการส่งออกในช่วง 11 เดือนของปี 2564 (มกราคม-พฤศจิกายน) มีมูลค่ารวม 246,243.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 16.4% คิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 7,731,391 ล้านบาท การนำเข้ามีมูลค่ารวม 242,315.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 29.4% เกินดุลการค้ารวม 3,927.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับการส่งออกในเดือนพฤศจิกายน 2564 พบว่า หมวดสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้น 14.2% เป็นบวก 13 เดือนติดต่อกัน สินค้าสำคัญที่ส่งออกได้เพิ่มขึ้น เช่น พุรีในสด เพิ่ม 138.9% ขยายตัวดีมากในตลาดจีนและเกาหลีใต้ มะม่วงสดเพิ่ม 48.6% ขยายตัวดีในตลาดมาเลเซีย เกาหลีใต้ เมียนมา ญี่ปุ่น และสปป.ลาว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เพิ่ม 48.6% บวก 13 เดือนต่อเนื่อง ขยายตัวดีในตลาดจีน ญี่ปุ่น ได้หวัน เกาหลีใต้และมาเลเซีย ลำไยสดเพิ่ม 24.7% เป็นบวก 6 เดือนต่อเนื่อง ขยายตัวดีในตลาดจีน ฮองกง เวียดนาม มาเลเซียและฟิลิปปินส์ และยางพารา เพิ่ม 23.5% เป็นบวก 14 เดือนต่อเนื่อง

หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร

เพิ่มขึ้น 21.2% ขยายตัว 9 เดือนต่อเนื่อง สินค้าสำคัญ เช่น น้ำตาลทราย เพิ่ม 74% ผลไม้แช่เย็นแช่แข็งกระป๋องและแปรรูป เพิ่ม 34.5% บวกเดือนที่ 2 ติดต่อกัน และอาหารสัตว์เลี้ยง เพิ่ม 25.9% บวกเป็นเดือนที่ 27 และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่ม 23.1% ขยายตัวต่อเนื่อง 9 เดือนติดต่อกัน สินค้าสำคัญ เช่น สินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียมเหลว เป็นต้น เพิ่ม 72.9% เป็นบวก 10 เดือนต่อเนื่อง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เพิ่ม 51.9% เป็นบวก 12 เดือนต่อเนื่อง อัญมณีและเครื่องประดับ เพิ่ม 24.9% เป็นบวกเดือนที่ 9 ติดต่อกัน แสงวงจไฟฟ้าเพิ่ม 26.7% บวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12 คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เพิ่ม

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: อังคาร 21 ธันวาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14846

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 48.61 Ad Value: 60,762.50

PRValue (x3): 182,287.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ยอดส่งออกพุ่ง 24.7% 11 เดือนทำเงิน 7.73 ล้านล้าน

19.9% บวก 12 เดือนต่อเนื่อง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เพิ่ม 12% บวก 13 เดือนต่อเนื่อง

เฉพาะเรื่องการตลาด ขยายตัวสูง 10 อันดับแรกประกอบด้วยเอเชียใต้ ขยายตัว 66% อาเซียนขยายตัว 55.1% ตะวันออกกลางขยายตัว 40.7% เกาหลีใต้ ขยายตัว 30.6% สหภาพยุโรปขยายตัว 30.2% รัสเซียและกลุ่มประเทศ CSI ขยายตัว 27.3% จีนขยายตัว 24.3% ไต้หวันขยายตัว 24.2% สหรัฐฯ ขยายตัว 20.5% และทวีปแอฟริกาขยายตัว 18.4%

ปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2564 ดีขึ้นถึง 24.7% มาจากการส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ในทุกรูปแบบร่วมกับภาค

เอกชนในรูปแบบ กรอ.พาณิชย์ (คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์) การบริโภคฟื้นตัวต่อเนื่องในหลายประเทศ การขยายตัวของภาคการผลิตทั่วโลก ดัชนี PMI (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตโลก) อยู่เหนือระดับ 50 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 ส่งผลให้ขยายดีขึ้น ค่าเงินบาทยังอ่อนค่าอยู่ ช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาได้ในตลาดโลก และการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งสินค้าเกษตร น้ำมันดิบ โลหะ เป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออก ทำให้ราคาในตลาดโลกสูงขึ้น

ส่วนทิศทางการส่งออกในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 15-16% ขณะที่มูลค่าการส่งออกจะอยู่ที่ 268,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8 ล้านล้านบาท

สินค้าเกษตรขยับขึ้นทันตา!

● เติงรับรัฐพยุงราคาพืชผล-ประกันรายได้

กรมการค้าภายในเผยสินค้าเกษตรสำคัญราคาขยับขึ้นต่อเนื่อง ทั้งหัวมันสด ปาล์ม น้ำมัน ข้าว โปดเลี้ยงสัตว์ ข้าวเปลือก หลังรัฐออกหลายมาตรการรักษาเสถียรภาพราคา และโครงการประกันรายได้พร้อมเงินนำลดต้นทุนให้ด้วยแล้วจนชาวไร่มีนชะลอชุดหัวมันออกขาย หัวมันออกตลาดพร้อมกันจตุรคาร่วง

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาสินค้าเกษตรสำคัญหลายชนิด โดยเฉพาะสินค้าที่รัฐบาลมีโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปรับตัวดีขึ้นมาก และขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งมันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน ข้าว โปดเลี้ยงสัตว์ ข้าวเปลือก โดยมันสำปะหลังล่าสุด หัวมันสดอยู่ที่โลกรัม (กก.) ละ 2.45-2.65 บาท หรือเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 2.55 บาท จากก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 2.30 บาท ซึ่งเป็นผลจากการที่กรมได้ขอความร่วมมือให้โรงงานผลิตเอทานอลรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมันสะอาดกับกระทรวงพาณิชย์ในราคานำตลาดที่ กก.ละ 2.70-2.80 บาท

นอกจากนี้ การที่เกษตรกรจำนวนมากเข้าร่วมโครงการมันสะอาด ที่กำจัดเศษสิ่งตกปรกเช่นเศษดิน เหง้า รากออกก่อนขาย และสับมันก่อนขายโรงงานมันเส้น ก็ทำให้ขายได้ราคาดีขึ้นและในปีี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังให้กับเกษตรกรเพื่อซื้อเครื่องสับมันให้ 650 เครื่อง อีกทั้งยังเป็นผลจากราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังดีขึ้น โดยราคาส่งออกมันเส้นอยู่ที่ กก.ละ 8.69 บาท จากปีก่อนที่ 8.13 บาท ส่วนแป้งมัน อยู่ที่ กก.ละ 16.38 บาท จากปีก่อนที่ 14.31 บาท

“ราคามันสำปะหลังปีนี้ดีแน่นอน เพราะกระทรวงพาณิชย์มีหลายมาตรการรักษาเสถียรภาพราคา อีกทั้งผลผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอ ความต้องการใช้ คนแย่งกันซื้อ ราคาก็ขยับขึ้น แต่ในช่วงนี้ผลผลิตออกมากขึ้น ขอให้เกษตรกรชะลอชุดมันออกขาย เพราะถ้าชุดออกมาขายพร้อมกันจำนวนมาก อาจทำให้ราคาลดลงได้ ควรเก็บไว้ขายในช่วงที่ราคาดีซึ่งกระทรวงมีมาตรการช่วยเหลือในการเก็บมันไว้รอการขายด้วย”

สำหรับปาล์มน้ำมันสัปดาห์ที่ผ่านมาผลปาล์มสดในแหล่งผลิตสำคัญที่กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร อยู่ที่ กก. ละ 9.10-9.40 บาท จากสัปดาห์

ก่อนหน้าที่เฉลี่ย กก.ละ 8.50-8.80 บาท ขณะที่น้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) อยู่ที่ กก.ละ 46-46.50 บาท ส่วนสต็อกซีพีโอในประเทศเดือน พ.ย.64 อยู่ที่ 250,000 ตัน จากสต็อกปกติที่ประมาณ 300,000 ตัน เพราะเป็นช่วงปลายฤดูผลผลิตออกสู่ตลาดเกือบหมดแล้ว ประกอบกับ ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียขาดแคลนแรงงานเก็บปาล์ม ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย แต่ความต้องการยังมีมาก จึงดันราคาให้สูงขึ้น ส่วนน้ำมันปาล์มขวด ยังขอร่วมมือผู้ผลิตให้ขายในราคาที่สอดคล้องกับต้นทุน ขณะนี้ราคายังขายขวดละ 51-55 บาท

ส่วนข้าวเปลือก ล่าสุด ข้าวเปลือกเจ้าขยับขึ้นมาอยู่ที่ตันละ 7,800-8,300 บาท ซึ่งเป็นผลจากหมดยน้ำฝนทำให้เกษตรกรตากข้าวได้ความชื้นก่อนขาย ประกอบกับกรมได้ดำเนินโครงการจับคู่หมู-ข้าวระหว่างผู้เลี้ยงหมู ผู้ผลิตอาหารสัตว์และโรงสี กลุ่มสหกรณ์ ล่าสุด ขายได้แล้ว 98,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 800-1,000 ล้านบาท จากเป้าหมายเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 150,000 ตัน ทำให้โรงสี สหกรณ์เร่งรับซื้อจากเกษตรกร จึงผลักดันให้ราคาปรับขึ้นได้ ขณะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาสีมากอยู่ที่ กก.ละ 9.60 บาท และจะขึ้นราคาสูงจนถึงสิ้นฤดูการผลิตนี้

“สินค้าเกษตรหลายรายการขยับขึ้นราคาเป็นผลจากการกำหนดนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐ ทั้งโครงการประกันรายได้ มาตรการคู้ขนานในการรักษาเสถียรภาพ รวมถึงโครงการอื่นๆอีกทำให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาดีขึ้น ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ยังได้ช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมี ยากำจัดวัชพืช โรคพืชและแมลงต่างๆซึ่งน่าจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น”

เกษตรวันนี้..... ● ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับ สมาชิกเกษตรกร เอื้อให้เกิดการพัฒนาใน การประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกัน พื้นที่ ทั้งสังคม ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการ และทรัพยากรธรรมชาติ..... ● ให้เข้มแข็ง เกษตรฯ โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำ และยั่งยืนภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ถึงยุทธศาสตร์การบริหารเชิง การปฏิรูปภาคการเกษตร รุกแบบบูรณาการกับทุก ไทยของนายเฉลิมชัย ภาครัฐและยุทธศาสตร์ ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ "ได้แก่ ยุทธศาสตร์ "3s" เกษตรกรรมยั่งยืนตาม (Safety-Security- Sustainibility- แนวทางศาสตร์พระราช เกษตรปลอดภัย เกษตร มั่นคงและเกษตรยั่งยืน) และนโยบายการสร้าง และให้ เป็นไปตามเป้าหมาย ความเข้มแข็งให้แก่ สถาบันเกษตรกรและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้ง 17 เศรษฐกิจฐานราก..... ● เป้าหมายของสหประชาชาติ ทั้งในด้านความ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีการ มั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน แลกเปลี่ยนความรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต่อไป..... ●

**เกษตร
วันนี้**

นายก: หล้าปลี

'ตลาดนัดเกษตรกร'เมืองกล้วยไข่

นายกิตติเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า "ตลาดนัดเกษตรกร" จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ เกษตรกรมีโอกาสพบผู้บริโภค ได้เรียนรู้ในการวางแผนการผลิตและการตลาด ส่วนผู้บริโภคมีความมั่นใจได้ซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากเกษตรกรโดยตรง และเกษตรกรเป็นผู้อำนาจเอง การคัดเลือกเกษตรกรต้องเป็นเกษตรกรหรือเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร ที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยต้องเป็นสินค้าเกษตรที่เกษตรกรผลิตได้เอง สำหรับเกษตรกรที่รับคัดเลือกให้มาจำหน่ายสินค้าในตลาดต้องรวมกลุ่มกันจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการตลาดในด้าน

ต่าง ๆ อย่างมีส่วนร่วม โดยมีการประชุมหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาตลาดทุกครั้งภาย หลังสิ้นสุดการจำหน่าย จังหวัดทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ประสานให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินการเก็บข้อมูล ผลการจำหน่ายรายสินค้า รวมทั้ง

ข้อคิดเห็นของผู้บริโภค เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการผลิต-การตลาด ของสมาชิก เพื่อการปรับปรุงพัฒนา พร้อมประสานงานขอความร่วมมือ การสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุขจังหวัดให้มีการสุ่มตรวจวัดสารตกค้างในสินค้าเกษตรจากร้านค้าของเกษตรกร และติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบไว้ในตลาดทุกครั้งในวันจำหน่าย เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพ

ของสินค้าให้แก่ผู้บริโภค โดยตลาดสินค้าเกษตรนั้นจะเปิดให้เกษตรกรมาวางสินค้าเพื่อจำหน่ายได้สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนเวลาที่เหลือเกษตรกรก็สามารถใช้เวลาที่เหลือเหล่านั้นไปกับการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์หรือทำการเกษตรประเภทต่าง ๆ ต่อไป นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่เกษตรกรจะได้นำสินค้าคุณภาพมาส่งขายให้กับลูกค้าตัวจริง มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ สามารถ



เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ทั้งยังสามารถได้รับสินค้าที่ผ่านการตรวจคุณภาพ จึงไม่มีสารเคมีตกค้าง ปลอดภัยต่อการบริโภค และยังสามารถส่งผลผลิตต่อสุขภาพอีกด้วย และในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

คณะกรรมการจึงได้วางมาตรการระบบคัดกรองทั้งผู้จำหน่ายและผู้บริโภคอย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกฝ่าย ตลาดนัดเกษตรกรจึงเป็นตลาดที่ยั่งยืนสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร สร้างรายได้ให้ชุมชนเดือนต่อเดือนประมาณ 1.5 ล้านบาท ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจอุดหนุนสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงได้ทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ของเดือน.

ศุภชัย ศรีงาม / รายงาน



ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรีต้นแบบเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ

นางเนตรนภา หัตถ์ฐาปนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรีเปิดเผยว่า ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการดำเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งปัจจัยสำคัญในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตที่จะไม่กล่าวถึงก็คงไม่ได้ คือเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี กรมการข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีภารกิจที่สนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ช่วยให้ชุมชนและกลุ่มเกษตรกรชาวนา เกิดความเข้มแข็ง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งขึ้น

ด้าน นางสาวชลาลย์ เสน่ห์ทอง หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ได้กำหนดให้มีการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ใน

ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเข้มงวด ตั้งแต่การผลิตในแปลงขยายพันธุ์

“เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ สำคัญที่สุด คือกระบวนการเริ่มต้น ถ้าได้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งเมล็ดพันธุ์ดี ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรนาแปลงใหญ่ที่เพิ่งเริ่มเข้ามาทำนาแปลงใหญ่กับทางศูนย์จะใช้พันธุ์เดิมๆที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่พอได้ใช้พันธุ์ดีแล้วจากเสียงสะท้อนที่ออกมาคือสภาพข้าวมีความสมบูรณ์ขึ้น และสามารถนำไปต่อยอดได้ในการที่จะไปแพ็กบรรจุ”

นางสาวชลาลย์ กล่าวต่อว่า จะเห็นได้ว่า กว่าที่เกษตรกรทั่วไป หรือกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่จะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพไปใช้เพาะปลูกนั้น สิ่งสำคัญมาก ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศคำนึงถึง คือการควบคุมคุณภาพ เพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของตนเอง ทำให้ชุมชนและกลุ่มมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

โวลินค้าเกษตรราคาดียกแผง

● ข้าว-มันฯ-ปาล์ม-ข้าวโพดฟุ้ง

● รับมาตรการรัฐคุ้มเกษตรกร

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้ ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดที่อยู่ในโครงการประกันรายได้เกษตรกร เริ่มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งมันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวเปลือก โดยมันสำปะหลัง ล่าสุดหัวมันสดอยู่ที่ กก.ละ 2.45-2.65 บาท หรือเฉลี่ย 2.55 บาท จากก่อนหน้านี้อยู่ที่ 2.30 บาท ซึ่งเป็นผลจากที่กรมได้ขอความร่วมมือให้โรงงานผลิตเอทานอลรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการมันสะอาดกับกระทรวงพาณิชย์ในราคาดังกล่าวที่ กก.ละ 2.70-2.80 บาท

นอกจากนี้ มีเกษตรกรจำนวนมาก เข้าร่วมโครงการมันสะอาด กำจัดเศษสิ่งสกปรก เช่น เศษดิน เหง้า รากออกก่อนขาย และสับมันก่อนขายโรงงานมันเส้น ก็ทำให้ขายได้ราคาดีขึ้น ซึ่งในปีที่กรมได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังให้กับเกษตรกรเพื่อซื้อเครื่องสับมันให้ 650 เครื่อง อีกทั้งราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังดีขึ้น โดยราคาส่งออกมันเส้นอยู่ที่ กก.ละ 8.69 บาท จากปีก่อนที่ 8.13 บาท ส่วนแป้งมันอยู่ที่ กก.ละ 16.38 บาท จากปีก่อนที่ 14.31 บาท

“ราคามันสำปะหลังปีนี้ ดีแน่นอน เพราะกระทรวงพาณิชย์มีหลายมาตรการรักษาเสถียรภาพราคา อีกทั้งผลผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอับความต้องการใช้ คนแย่งกันซื้อ ราคาก็ขยับขึ้น แต่ในช่วงนี้ผลผลิตออกมามากขึ้น ขอให้เกษตรกรชะลอขุดมันออกขาย เพราะถ้าขุดออกมาขายพร้อมกันจำนวนมาก อาจทำให้ราคาตกลงได้”

สำหรับปาล์มน้ำมันเสปลาห์ที่ผ่านมา ผลปาล์มสดในแหล่งผลิตสำคัญที่กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร อยู่ที่ กก.ละ 9.10-9.40 บาท จากเสปลาห์ก่อนเฉลี่ย กก.ละ 8.50-8.80 บาท ขณะที่น้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) อยู่ที่ กก.ละ 46-46.50 บาท ส่วนสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศเดือน พ.ย. 64 อยู่ที่ 250,000 ตัน จากสต็อกปกติที่ 300,000 ตัน เพราะเป็นช่วงปลายฤดู ผลผลิตออกสู่ตลาดเกือบหมดแล้ว ประกอบกับผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ทั้งอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ขาดแคลนแรงงานเก็บปาล์ม ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย สวนทางกับความต้องการที่ยังมีมาก จึงดันราคาให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กรมได้ดูแลไม่ให้กระทบผู้บริโภค โดยขอความร่วมมือผู้ผลิตขายปาล์มขวดในราคาที่สอดคล้องกับต้นทุนขวดละ 51-55 บาท



นายวัฒนศักดิ์กล่าวว่า ส่วนราคาข้าวเปลือก ล่าสุดข้าวเปลือกเจ้าขยับขึ้นมาอยู่ที่ตันละ 7,800-8,300 บาท หลังจากหมดยุคหน้าฝน ทำให้เกษตรกรตากข้าวไล่ความชื้นก่อนขาย ประกอบกับกรมได้ทำโครงการจับคู่หมู-ข้าวระหว่างผู้เลี้ยงหมู ผู้ผลิตอาหารสัตว์ และโรงสี กลุ่มสหกรณ์ ล่าสุดขายได้แล้ว 98,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 800-1,000 ล้านบาท จากเป้าหมายเบื้องต้นที่ไม่น้อยกว่า 150,000 ตัน ทำให้โรงสี สหกรณ์เร่งรับซื้อจากเกษตรกร จึงผลักดันให้ราคาปรับขึ้นได้ ขณะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาดีมาอยู่ที่ กก.ละ 9.60 บาท

“สินค้าเกษตรหลายรายการขยับขึ้น

ราคา เป็นผลจากการกำหนดนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐ ทั้งโครงการประกันรายได้ มาตรการกู้ชดเชยในการรักษาเสถียรภาพ รวมถึงโครงการอื่น ๆ อีก ทำให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาดีขึ้น ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ ยังได้ช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมี ยากำจัดวัชพืช โรคพืชและแมลงต่าง ๆ ซึ่งน่าจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น”